

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer	
1	ST10-001	Trafalgar Law	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ดั่ง!! - 3 (สามารถนำ ดั่ง!! ในสนามของเรากลับดัง!! เด็ด ตามจำนวนที่ระบุ) : นำคาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ, และนำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จากมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม.	หากคู่แข่งของเราไม่มีคาแรคเตอร์ที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่าอยู่บนสนาม เราจะไม่สามารถใช้งาน [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดนี้ในการนำคาแรคเตอร์ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่าจากมือของเราลงสนามได้หรือไม่	สามารถทำได้
2	ST10-001	Trafalgar Law	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ดั่ง!! - 3 (สามารถนำ ดั่ง!! ในสนามของเรากลับดัง!! เด็ด ตามจำนวนที่ระบุ) : นำคาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ, และนำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จากมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม.	เราสามารถใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดใบนี้เพื่อนำคาแรคเตอร์ของคู่แข่งที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ โดยไม่ทำการนำคาแรคเตอร์การ์ดที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่าจากมือของเราลงสนาม ได้หรือไม่	สามารถทำได้
3	ST10-002	Monkey.D.Luffy	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ถ้าในสนามของเรามี ดั่ง!! อยู่ 0 ใบ, หรือว่า ถ้าในสนามของเรามี ดั่ง!! อยู่จำนวน 8 ใบ หรือมากกว่า, จะนำ ดั่ง!! จากดัง!! เด็ด ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ มาวางเพิ่มแบบแอ็คทีฟ.	เมื่อเริ่มเกมและเราไม่มี ดั่ง!! บนสนามเราเลย เราจะสามารถใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดนี้เพื่อเอา ดั่ง!! จากดัง!! เด็ด ของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ มาวางเพิ่มแบบแอ็คทีฟ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4	ST10-002	Monkey.D.Luffy	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ถ้าในสนามของเรามี ดั่ง!! อยู่ 0 ใบ, หรือว่า ถ้าในสนามของเรามี ดั่ง!! อยู่จำนวน 8 ใบ หรือมากกว่า, จะนำ ดั่ง!! จากดัง!! เด็ด ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ มาวางเพิ่มแบบแอ็คทีฟ.	"ถ้าในสนามของเรามี ดั่ง!! อยู่ 0 ใบ" หมายความว่าอะไร	หมายความว่าคู่แข่งต้องไม่มี ดั่ง!! อยู่บนสนามเลยไม่ว่าจะอยู่ในคอสต์แคเรียหรืออยู่ในสนามก็ตาม
5	ST10-004	Sanji	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าคู่แข่งมีคาแรคเตอร์ ที่มีพาวเวอร์ 5000 หรือมากกว่า อยู่ด้วย, ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์นี้ จะได้รับ [จูโจมฉบับพิเศษ]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	เมื่อเรานำคาแรคเตอร์นี้ลงสนาม และได้รับ [จูโจมฉบับพิเศษ] จากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ไปแล้ว จากนั้นด้วยสถานการณ์ใดๆที่ทำให้คู่แข่งไม่มีคาแรคเตอร์ที่มีพาวเวอร์ 5000 หรือมากกว่าอยู่บนสนามแล้ว คาแรคเตอร์นี้จะยังสามารถโจมตีในเทิร์นนั้นได้อยู่หรือไม่	สามารถโจมตีได้
6	ST10-006	Monkey.D.Luffy	คาแรคเตอร์	[จูโจมฉบับพิเศษ] (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้) [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ตอนที่คู่แข่งใช้งาน [บล็อกเกอร์], จะทำการ KO คาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 8000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ของการ์ดนี้เพื่อ KO คาแรคเตอร์ใบอื่นที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของคู่แข่งในที่กำลังใช้งาน [บล็อกเกอร์] อยู่ได้หรือไม่	สามารถทำได้
7	ST10-006	Monkey.D.Luffy	คาแรคเตอร์	[จูโจมฉบับพิเศษ] (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้) [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ตอนที่คู่แข่งใช้งาน [บล็อกเกอร์], จะทำการ KO คาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 8000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	เราสั่งให้คาแรคเตอร์นี้โจมตี และคู่แข่งสั่งใช้งาน [บล็อกเกอร์] หากเราใช้งานความสามารถ [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ของการ์ดนี้เพื่อ KO คาแรคเตอร์ใบที่กำลังใช้ [บล็อกเกอร์] นั้นอยู่ จะเกิดอะไรขึ้นกับการแบเทิลของการ์ดใบนี้	การแบเทิลนั้นจะจบลงโดยไม่เข้าสู่ช่วงแคเนดอร์ส เตป
8	ST10-007	Killer	คาแรคเตอร์	[เทิร์นตัวเอง] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] เมื่อมี ดั่ง!! ในสนามของเรา ถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด, จะทำการ KO คาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่า ที่กำลังเรสต์อยู่ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	ความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้จะทำงานเมื่อมี ดั่ง!! บนสนามเรถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งด้วยหรือไม่	ทำงาน
9	ST10-010	Trafalgar Law	คาแรคเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อลงสนาม] ดั่ง!! - 1 (สามารถนำ ดัง!! ในสนามของเรากลับ ดัง!! เด็ด ตามจำนวนที่ระบุ) : ถ้าคู่แข่งมีการดับเมื่ออยู่ จำนวน 7 ใบ หรือมากกว่า, จะทิ้งการ์ดบนมือของคู่แข่ง จำนวน 2 ใบ.	จากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ หากคู่แข่งมีการดับเมื่ออยู่จำนวน 7 ใบหรือมากกว่า ผู้เล่นคนใดจะเป็นผู้ที่ได้เลือกทิ้งการ์ดบนมือเหล่านั้น	ผู้เล่นที่เป็นผู้สั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] จะเป็นผู้เลือกการ์ด 2 ใบ จากบนมือของคู่แข่งในสภาพคว่ำหน้า
10	ST10-011	Heat	คาแรคเตอร์	[เทิร์นตัวเอง] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] เมื่อมี ดั่ง!! ในสนามของเรา ถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด, จนกระทั่งถึงช่วงเริ่มต้นเทิร์นของเราในครั้งถัดไป, คาแรคเตอร์นี้, จะมีพาวเวอร์ +2000.	ความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้จะทำงานเมื่อมี ดั่ง!! บนสนามเรถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งด้วยหรือไม่	ทำงาน
11	ST10-014	Wire	คาแรคเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เทิร์นและ 1 ครั้ง] เมื่อมี ดั่ง!! ในสนามของเรา ถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด, จะทำการ จำนวน 1 ใบ, และทิ้งการ์ดบนมือ จำนวน 1 ใบ.	ความสามารถ [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ของการ์ดนี้จะทำงานเมื่อมี ดั่ง!! บนสนามเรถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งด้วยหรือไม่	ทำงาน
12	ST10-014	Wire	คาแรคเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เทิร์นและ 1 ครั้ง] เมื่อมี ดั่ง!! ในสนามของเรา ถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด, จะทำการ จำนวน 1 ใบ, และทิ้งการ์ดบนมือ จำนวน 1 ใบ.	เมื่อมี ดั่ง!! ในสนามของเราถูกนำกลับ ดัง!! เด็ด เราสามารถที่จะเลือกไม่จั่วการ์ดจากความสามารถ [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถเลือกได้ คุณต้องจั่วการ์ด 1 ใบ และทิ้งการ์ด 1 ใบจากบนมือ
13	ST10-016	Gum-Gum Kong Gatling	อีเวนต์	[เมน] ทำการ KO คาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 7000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ. [ทริกเกอร์] จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของเราในครั้งถัดไป, ลีดเดอร์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +1000.	จาก [ทริกเกอร์] ของการ์ดนี้ "จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของเราในครั้งถัดไป" จะมีผลจนถึงเมื่อใด	จะมีผลจนกว่าจะถึงเทิร์นถัดไปของคุณ และเทิร์นนั้นได้สิ้นสุดลง
14	ST10-001	Trafalgar Law	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ดั่ง!! - 3 (สามารถนำ ดั่ง!! ในสนามของเรากลับดัง!! เด็ด ตามจำนวนที่ระบุ) : นำคาแรคเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ, และนำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จากบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม.	หากบนสนามเราไม่มี "Monkey.D.Luffy" อยู่ในขณะที่เราใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของลีดเดอร์นี้เพื่อเลือกคาแรคเตอร์ "OP05-100 Enel" ของคู่แข่งที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า และทำการนำ "Monkey.D.Luffy" ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่าจากมือลงสนาม  คู่แข่งจะสามารถใช้ความสามารถ [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ของ "OP05-100 Enel" เพื่อนำการ์ดใบบนสุดของไลฟพัตแอง 1 ใบไปวางที่เหนือหน้าการนำ "Enel" ไปวางใต้เด็คได้หรือไม่	สามารถทำได้